

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

Sinh hoạt chi bộ:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương
- Kết quả chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
- Chống diễn biến hòa bình

Thông tin tư liệu:

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Kết quả bước đầu thực hiện Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
- Một số kết quả quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 5 năm qua
- Một số nét chính về Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN và những lợi ích thiết thực cho Việt Nam

Chính sách văn bản mới:

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018
- Chuyên mục Hỏi - Đáp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Xây dựng phong cách người đứng đầu

Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Bác để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm và đủ tầm.

Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng, quyết định tới kết quả hoạt động của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Điều này đã được minh chứng trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tiễn đời sống. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đã nêu rõ những hạn chế: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở... Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi...”. Chính những hạn chế này là căn nguyên dẫn đến sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những người đứng đầu mà điển hình là những sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở Bộ Công thương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia... làm thất thoát tài sản của Nhà nước, suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Xây dựng phong cách người đứng đầu là vấn đề đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, nhất là khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Nội dung này được Người đề cập rõ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, tác phẩm ra đời cách đây hơn 70 năm nhưng vẫn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đối với vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi những sai lầm, khuyết điểm trong Đảng, nhất là

khuyết điểm, sai lầm của người đứng đầu, thông qua tác phẩm, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Phải sửa đổi lối làm việc của Đảng”. Đây chính là cách thức tốt nhất để phòng, chống nguy cơ suy thoái của Đảng khi trở thành Đảng cầm quyền. Bởi lẽ, những khuyết điểm, sai lầm trong đó có sai lầm của người đứng đầu chính là kẻ địch bên trong, còn nguy hiểm hơn kẻ địch bên ngoài và câu kết với kẻ địch bên ngoài để chống phá cách mạng. Mặt khác, nếu các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, thì cũng như người “giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh”. Đối với việc xây dựng phong cách cán bộ, đảng viên, tác phẩm cũng nêu ra ba phong cách cơ bản đó là: Phong cách khoa học, phong cách dân chủ và phong cách quần chúng.

Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế hiện nay, cần xây dựng bốn phong cách: Phong cách khoa học; phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách gương mẫu, nêu gương, nói đi đôi với làm. Trong đó, tác phong khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Phong cách, tác phong khoa học của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng tạo nền tảng để hình thành cách lãnh đạo đúng đắn, khoa học và sáng tạo, không rập khuôn, máy móc. Từ đó có sự chỉ đạo đúng đắn trong công việc, cách nhìn nhận và đánh giá đúng con người, sử dụng đúng người, đúng việc, trọng dụng người tài...

Cán bộ lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu, là người có trọng trách trong một tập thể, vừa phải thực hành dân chủ, lắng nghe ý kiến của tập thể, đồng thời, phải quyết đoán, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và dám ra quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cho nên cần xây

Sinh hoạt chi bộ

dựng phong cách dân chủ. Phong cách dân chủ thể hiện ở việc người đứng đầu cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là ý kiến phản biện trái chiều; phải bảo đảm thông tin trung thực, sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ; dân chủ nhưng phải tập trung và luôn luôn phòng tránh căn bệnh dân chủ hình thức; dân chủ nhưng tập trung để không dẫn đến độc quyền, chuyên chế, chuyên quyền. Mặt khác, Người lãnh đạo, người đứng đầu phải có phong cách quần chúng, bởi phải luôn hòa đồng với quần chúng, học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng. Lãnh đạo sâu sát quần chúng sẽ nâng cao được tính khách quan, minh bạch, tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát.

Gương mẫu, nêu gương, nói đi đôi với làm, là một nội dung không thể thiếu đối với người đứng đầu. Người lãnh đạo, người đứng đầu phải tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm đồng thời giữ được cốt cách tốt, không tha hóa. Nêu gương không chỉ hô khẩu hiệu, không chỉ là lời nói. Muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, người lãnh đạo, người đứng đầu phải luôn thực hiện nói đi đôi với làm. Đây là nguyên tắc trước hết, cực kỳ quan trọng của việc nêu gương. Thực tế cho thấy, người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nói nhiều làm ít, hoặc nói một đằng làm một nẻo, hay nói mà không làm thì không ai tin, sẽ mất uy tín, vai trò trước quần chúng, trước cấp dưới. Chỉ có nhất quán giữa lời nói và việc làm thì người cán bộ, đảng viên, người đứng đầu mới có được sự tin yêu của tập thể, quần chúng, của cấp dưới.

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng góp phần truyền cảm hứng, tạo niềm tin và động lực cho cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, nêu cao trách nhiệm trong công tác và cuộc sống, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Sinh hoạt chi bộ

THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT VÀ CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Về kinh tế - xã hội, Trung ương nhất trí cho rằng, trong chín tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những diễn biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt từ 6,6 đến 6,8%, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường; an ninh chính

Sinh hoạt chi bộ

trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế. Kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 rất đáng phấn khởi, tự hào, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020. Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Trung ương cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Trung ương thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 09, đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững. Kinh tế biển xanh đóng vai trò chủ đạo; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm suy thoái môi trường biển, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng; chống sạt lở bờ biển và biển xâm thực; khoa học, công nghệ tiên tiến và những thành tựu khoa học, công nghệ mới trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững biển.

Về công tác xây dựng Đảng, Trung ương thống nhất cao việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc ban hành và thực hiện tốt quy định này

Sinh hoạt chi bộ

sẽ có sức lan tỏa rất lớn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hội nghị thống nhất quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%) Trung ương đã giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao đánh giá: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tiêu biểu nhất cho Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có uy tín cao trong nước và quốc tế; có đủ điều kiện để đảm đương vị trí Chủ tịch nước. Việc giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ thuận lợi trong công tác lãnh đạo, điều hành công việc của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình, bối cảnh của Đảng ta và đất nước ta hiện nay. Đồng chí Tổng Bí thư tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm cao trong Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân và là phương án phù hợp nhất trong tình hình hiện nay, bảo đảm sự ổn định, không có sự xáo trộn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Từng đồng chí Trung ương, trên cương vị công tác của mình, ngay sau Hội nghị này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV, cả năm 2018 và các năm tiếp theo.

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC LIÊN BANG NGA CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga V.Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 05 - 08/9/2018. Hai bên đã ký *Tuyên bố chung*, gồm 34 điểm về kết quả chuyến thăm, trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

- **Về quan hệ Việt Nam- Liên bang Nga:** Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Liên bang Nga khẳng định đường lối nhất quán là củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.... Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc chuẩn bị kỷ lưỡng các hoạt động trong khuôn khổ Năm “chéo”: Năm Việt Nam ở Nga và Năm Nga ở Việt Nam vào năm 2019 - sự kiện góp phần đẩy mạnh hợp tác song phương trên các mặt.

Hai Bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự - lĩnh vực giữ vị trí đặc biệt trong tổng thể quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga; khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ trong lĩnh vực này trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trên cơ sở luật pháp quốc tế và pháp luật của mỗi quốc gia; nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực triệt để nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, trước hết là khắc phục các vấn đề còn tồn tại, cải thiện cơ chế hợp tác và thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu cùng các nước thành viên, ký ngày 29/5/2015, và các văn kiện kèm theo giữa Việt Nam và Liên bang Nga với mục đích tạo được đột phá trong hợp tác thương mại và đầu tư song phương; nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao tính

hiệu quả trong hoạt động của Tổ Công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên nhằm xây dựng và thực hiện các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng điện, khai thác và chế biến khoáng sản, nông nghiệp, thông tin và viễn thông, hạ tầng giao thông đô thị tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam; nhất trí hợp tác mở rộng khu vực thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên khẳng định mối quan tâm chung trong việc củng cố hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Hai bên đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt-Nga; nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ hoạt động của Trung tâm này, vì lợi ích của hai nước, thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các dự án hợp tác. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sử dụng khoáng không vũ trụ vào mục đích hòa bình, trước hết cùng hợp tác sử dụng và phát triển hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GLONASS của Nga; nhấn mạnh đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt Nam đang làm việc và học tập tại Liên bang Nga và cộng đồng người Nga đang làm việc và học tập tại Việt Nam vào việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; khẳng định sẵn sàng tiếp tục bảo đảm trên cơ sở có đi có lại những điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống, làm việc và học tập của công dân Việt Nam và Nga trên lãnh thổ hai nước. Kết thúc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V. Putin đã chứng kiến ký các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên và các thỏa thuận giữa các tổ chức kinh tế của hai nước.

- **Về Các vấn đề quốc tế và khu vực:** Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Liên bang Nga khẳng định quyết tâm nỗ lực đạt mục tiêu xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế đa cực, bình đẳng hơn, dân chủ hơn, dựa trên nguyên tắc hợp tác

Sinh hoạt chi bộ

rộng rãi giữa các quốc gia và tổ chức, những quy định thống nhất cho tất cả các quốc gia, tính tối thượng của luật pháp quốc tế và vai trò vững chắc của Liên hợp quốc với tư cách là trung tâm điều chỉnh và phối hợp chính trị thế giới... Hai bên khẳng định, Việt Nam và Liên bang Nga kiên quyết bác bỏ mọi mưu toan xem xét lại lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai, nghi ngờ về vai trò quyết định của Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít và quân phiệt, mở ra con đường giải phóng cho nhiều nước thoát khỏi ách thực dân; cho rằng việc tuyên truyền tư tưởng phát xít và phân biệt chủng tộc trong thế giới hiện đại là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các tranh chấp biên giới, lãnh thổ và các tranh chấp khác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần được giải quyết bởi các bên liên quan bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 và hoan nghênh nỗ lực của các bên nhằm sớm thông qua Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hai bên tuyên bố, việc duy trì hòa bình và ổn định, tăng cường lòng tin lẫn nhau là các nhân tố cốt lõi nhằm bảo đảm phát triển ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tư cách là một trong những trung tâm của trật tự thế giới đa cực mới. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V. Putin khẳng định cần tiếp tục các nỗ lực chung nhằm xây dựng tại khu vực một cấu trúc an ninh bình đẳng và không chia tách, mang tính rộng mở, bao trùm và minh bạch, dựa trên việc tuân thủ luật pháp quốc tế thông qua thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn do ASEAN chủ trì như ASEAN - Nga, Diễn đàn khu vực ASEAN về an ninh (ARF), Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các nước đối tác đối thoại (ADMM+)...

Sinh hoạt chi bộ

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 13

Ngày 27/9/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 13, thông qua: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; giới thiệu và bầu bổ sung 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Tỉnh ủy thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018. Kết quả chung cho thấy, mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 12 xảy ra vào cuối năm 2017, nhưng nhờ có sự nỗ lực, cố gắng, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là việc tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để khắc phục nhanh cơ sở hạ tầng, hỗ trợ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau bão, nên kinh tế của tỉnh trong 9 tháng năm 2018 vẫn tiếp tục phát triển khá tốt, toàn diện trên các lĩnh vực và khả năng tỉnh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 đề ra, GRDP ước tăng 7,32%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,02%; thu ngân sách ước đạt 18.942 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 11.502 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ; chi ngân sách ước đạt 7.824 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tăng 12,94%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 12%; doanh thu du lịch ước tăng 28,71%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; đã thực hiện tốt khắc phục hậu quả cơn bão số 12; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đã tổ chức thành công chương trình xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Hàn Quốc và Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại Nha Trang - Khánh Hòa tại Nhật Bản. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt, bảo đảm ổn định

Sinh hoạt chi bộ

đời sống Nhân dân. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa và các ngày lễ lớn, nhiều hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn được tổ chức thành công, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường và giữ vững.

Dự báo trong những tháng cuối năm, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thời tiết diễn biến khó lường, mưa bão thường xuyên xảy ra, dịch bệnh trên người và vật nuôi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng trong các dịp lễ, Tết cuối năm; trong khi đó phải tiếp tục sắp xếp nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh... Vì vậy, sẽ có tác động nhất định đến kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2018, Do đó, Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải có quyết tâm cao thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tập trung điều hành mạnh mẽ để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường thực hiện các biện pháp thu thuế, mở rộng khai thác các nguồn thu mới có triển vọng, thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ thuế, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2018.

- Đẩy mạnh việc huy động, phân bổ vốn đầu tư, hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở và giải ngân vốn theo kế hoạch năm 2018. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành hiệu quả trung tâm hành chính công trực tuyến, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục hỗ trợ tích cực doanh nghiệp tăng cường đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường,

Sinh hoạt chi bộ

tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là các tuyến đường, nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiên quyết, xử lý nghiêm các vi hành vi vi phạm. Triển khai hiệu quả phương án phòng, chống lụt bão trong những tháng cuối năm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

2- Tỉnh ủy thống nhất với các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Giao các cơ quan chủ trì soạn thảo (Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tiếp thu các ý kiến của Tỉnh ủy, hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình hành động để Tỉnh ủy sớm ban hành, thực hiện trong toàn tỉnh. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách nêu trên trong toàn tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương trong tỉnh phải chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình; trong đó cần phải phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, sát tình hình thực tế với lộ trình thực hiện phù hợp để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

3- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ đề trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định việc chỉ định nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng thẩm quyền.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Phơi bày thủ đoạn xuyên tạc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận để ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn trước đây mà chúng ta đã đẩy lùi tình trạng suy thoái, tham nhũng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa thật sự gương mẫu, còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bởi vậy Hội nghị Trung ương lần này, thảo luận để thống nhất ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” (Quy định về TNNG). Theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Quy định, cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi; giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành Quy định.

Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Chủ

trương ban hành Quy định về TNNG là hết sức đúng đắn, cần thiết nhằm ngăn chặn những tiêu cực trong Đảng, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Thế nhưng, những ngày vừa qua, các thế lực xấu đã tung ra nhiều bài viết xuyên tạc chủ trương ban hành Quy định về TNNG, cho rằng việc ban hành quy định “không phải là để nhắm vào những hành vi tham nhũng” mà nhằm “thanh trừng nội bộ” và “thâu tóm quyền lực”. Từ mục đích, yêu cầu khách quan của việc ban hành Quy định về TNNG, chúng ta xuyên tạc rằng, nêu gương “chỉ là hình thức, mị dân”, để che đậy hành vi tham ô, nhận hối lộ, vơ vét của cải..., từ đó cổ súy người dân “không nên tin”, “không nên bị lừa mị”...

Vậy tinh thần Quy định mới về TNNG là gì? Trước hết, cần thấy rằng đây không phải là vấn đề mới mà thực tế là Đảng ta đã có các quy định liên quan như: Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc ban hành Quy định về TNNG lần này là cụ thể hóa Quy định 101-QĐ/TW, trong đó xác định rõ các chủ thể trước hết phải nêu gương là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua thảo luận, cũng có một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng quy định là các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Về nội dung, dự thảo văn bản này quy định TNNG một cách toàn diện, từ tư tưởng, chính trị, đến đạo đức lối sống, bao gồm: Trung thành tuyệt đối, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc làm tối thượng; thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch và giữ vững nguyên tắc trong công tác cán bộ; minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. Đặc biệt, theo dự thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín. Ngoài ra, dự thảo Quy định mới này còn yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải tránh “tư duy nhiệm kỳ”; không được tạo lập “sân sau”, thiết lập “lợi ích nhóm”; sử dụng tiền, tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm giàu bất chính, vụ lợi...

Có thể nói, những vấn đề dự thảo Quy định TNNG đã đưa ra những quy định cụ thể, sát với tình hình chính trị, xã hội hiện nay, nhất là những biểu hiện mới của tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Dự luận xã hội đánh giá cao nội dung này của Trung ương. Thực tế cho thấy, đây không phải là lần đầu Đảng ta đưa ra những quy định nhằm ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng.

Gần đây có thể lấy Quy định 102, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc của Quy định 102 là tất cả “đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định”. Nguyên tắc là “tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời”...

Như vậy có thể nói Quy định 102 rộng hơn dự thảo Quy định TNNG về đối tượng áp dụng. Mặt khác, dự thảo Quy định về TNNG khuyến khích đối với cán bộ cấp cao “chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín”. Có thể nói đây là một quy định nhân văn, dựa trên nguyên tắc tự nguyện của cán bộ đảng viên. Thời gian qua, không ít cán bộ cấp cao của Đảng đã bị xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Viết, tán phát bài, hình ảnh trên internet, mạng xã hội, tung thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước ta là thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng. Nhưng tung tin xuyên tạc về Quy định TNNG là điều trơ trẽn, kiêu ngạo nói lấy được, không có bất cứ cơ sở nào. Trò xuyên tạc, chống phá đó rõ ràng không thể lừa bịp được ai mà chỉ tự phơi bày dã tâm của chúng.

TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về *tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới*; làm việc với đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; tiếp và chiêu đãi đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh; nghe Công an tỉnh báo cáo tình hình một số vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh; dự một số hội nghị, sự kiện: Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở Lê Thanh Liêm, Hội nghị Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN lần thứ 35, Lễ công bố Quyết định sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh vào Công an tỉnh, Khai mạc Hội nghị thường niên Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (*nhiệm kỳ 2018 - 2023*).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì các cuộc họp, hội nghị: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9/2018; họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh; Hội thảo “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975-2015”; giao ban quý III/2018 với các cơ quan khối nội chính tỉnh; chủ trì giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Khánh Sơn. Dự một số hội nghị, sự kiện: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 -NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 5 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang Quân

Thông tin tư liệu

khu giai đoạn mới; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tại thị xã Ninh Hòa; Lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn; Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh phía Nam lần thứ 4; Khai mạc “Diễn đàn Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp và sáng tạo”; buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 - 2023); giao lưu vui Tết Trung thu với trẻ em nghèo, lang thang cơ nhỡ thuộc các tổ chức mái ấm, nhà tình thương, trại trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh và dự Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” năm 2018.

- 25/9: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 2 năm triển khai thực toàn tỉnh đã mở 1.350 lớp học tập các chuyên đề với gần 140.000 lượt người tham gia. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, của Trung ương; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vấn đề tồn tại, hạn chế, gây bức xúc kéo dài... Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 37 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 1 giải C và 1 giải khuyến khích cho

Thông tin tư liệu

2 tác giả có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- 4/10, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (4/10/1983 - 4/10/2018). Qua 35 năm phát triển, bắt đầu khởi nghiệp là Công ty chuyên doanh thuốc lá Phú Khánh, đến nay Khatoco đã trở thành doanh nghiệp xếp hạng thứ 108 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Vốn chủ sở hữu hiện lên đến 2.840 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 5.800 tỷ đồng và hơn 5.200 người lao động. Hiện Khatoco đang tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn các công ty con, công ty cổ phần chi phối, công ty liên kết để phát huy hiệu quả hơn nữa nhưng vẫn bảo đảm cho sự phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhân dịp này, Đảng bộ Khatoco được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ vì có thành tích xuất sắc trong 35 năm xây dựng và phát triển. Công đoàn Khatoco và Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- 28/9: UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019. Qua 10 năm thực hiện phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển đảo trên địa bàn. Trong đó, Nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho Bộ đội Biên phòng (BĐBP) hơn 10.000 tin có giá trị, giúp đỡ BĐBP và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, xử lý hơn 570 vụ/800 đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tang vật lớn. Đến nay, các địa phương trên khu vực biên giới biển của tỉnh đã xây dựng, củng cố 28 tổ tàu thuyền an toàn, với 236 phương tiện, 55 tổ tự quản an ninh trật tự, 6 tổ bến bãi an toàn. Thông qua 14 chương trình ký kết, BĐBP cùng với các sở, ngành, đoàn thể đã phối hợp, triển khai hiệu quả các chương trình

Thông tin tư liệu

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Vì những con tàu xa khơi”, “Nâng bước em tới trường”, “Cán bộ đảng viên Bộ đội Biên phòng giúp đỡ hộ nghèo, thôn, khu phố nghèo”; các mô hình như: “Thắp sáng đường quê”, “Con đường nghĩa tình”, “Hũ gạo tình thương”, “Thùng tiền tiết kiệm”, hoạt động ứng cứu, giúp dân trong mùa mưa bão... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, các cấp chính quyền, đặc biệt là đối với lực lượng BDBP, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên khu vực biên giới biển.

- 28/9: Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Nối vòng tay nhân ái để gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố số tiền do các tổ chức, đơn vị ủng hộ cho chương trình hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yên sào Khánh Hòa ủng hộ 250 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư VCN ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Tâm Hương ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Cao ốc 89 ủng hộ 200 triệu đồng; Khối Tài chính tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 122 triệu đồng...

- Tính chung 9 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,02% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao so cùng kỳ năm trước như: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (tăng 64,53%), sản xuất đồ uống (tăng 38,39%); sản xuất da, sản phẩm liên quan (tăng 24,15%)... Các sản phẩm có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm như: In ấn (giảm 28,84%), sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (giảm 25,52%)... Trên lĩnh vực đầu tư, toàn tỉnh thu hút được 27 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng, trong đó thu hút vào Khu Kinh tế Vân Phong được 04 dự án với tổng vốn đăng ký gần 2.600 tỷ đồng.

Thông tin tư liệu

Nhân sự mới:

- Ngày 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các quyết định: Điều động đồng chí Phạm Thị Khánh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 01/10/2018; luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 01/10/2018.

- Chủ tịch UBND tỉnh có các quyết định: Điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Đinh Ngọc Bình - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/10/2018. Giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 01/10/2018 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngày 31/8/2018, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa chính thức vận hành, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đến nay, cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính với 1.960 quy trình thủ tục đã hoàn thiện, tích hợp thông suốt với Phần mềm một cửa điện tử mới; cơ sở dữ liệu người dùng với 6.060 cán bộ, công chức, viên chức đã được rà

soát, cập nhật và phân quyền chặt chẽ, bảo đảm tham gia tác nghiệp thông suốt. Cơ sở dữ liệu khách hàng cơ bản đã đáp ứng nhu cầu dịch vụ công trực tuyến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp với 20.387 khách hàng đã có tài khoản trên hệ thống. Kết quả đã tiếp nhận, giải quyết trên 53.500 hồ sơ trên Phần mềm một cửa mới, trong đó có 5.375 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và khách hàng giải quyết công việc giao dịch hành chính nhanh, tiện lợi. Hiện nay, Ban Điều hành Đề án đang cùng với các bên liên quan tiếp tục rà soát danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán trực tuyến, bổ sung danh mục thủ tục thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 theo hướng mở rộng áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trực tuyến. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến khẩn trương hoàn thiện và ký kết hợp đồng hợp tác thanh toán trực tuyến với VietinBank chi nhánh Khánh Hòa; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy trình đối soát thanh toán trực tuyến; quy trình phân luồng thanh toán lại các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thu hộ cho các tài khoản sở, ngành, địa phương tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cơ chế đối soát quyết toán định kỳ giữa các bên; làm cơ sở pháp lý để kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến trên hệ thống Trung tâm. Từ tháng 10/2018 đến hết quý I/2019, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch tập huấn tăng cường cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương về mục tiêu, kiến trúc, cơ chế vận hành của hệ thống và kỹ năng tham gia tác nghiệp trên các phần mềm, trọng tâm là Phần mềm một cửa điện tử mới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân.

MỘT SỐ KẾT QUẢ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG 5 NĂM QUA

Một số kết quả đạt được:

Sau 05 năm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập (ngày 01/02/2013), nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “*công tác PCTN, lưỡng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế*” được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Cụ thể là:

Thứ nhất, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, với mức án nghiêm khắc và nhân văn; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”, tạo bước đột phá trong công tác PCTN. Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã đưa 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 40 vụ án, với 500 bị cáo nhận các mức án nghiêm khắc (10 bị cáo với 11 án tử hình, 19 bị cáo với 20 án tù chung thân, 459 bị cáo tù có thời hạn từ 12 tháng đến 30 năm,...). Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 31%; việc kê biên, thu giữ tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt trên 35 ngàn tỷ đồng, điển hình như: Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín trên 10.000 tỷ đồng, vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng (giai đoạn I) trên 6.000 tỷ đồng, vụ AVG hơn 8.500 tỷ đồng, vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ trên 1.400 tỷ đồng...

Thông tin tư liệu

Thứ hai, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Trong 05 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật Đảng 77.662 đảng viên vi phạm, trong đó hơn 4.300 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 500 tổ chức đảng và 35 ngàn đảng viên vi phạm, trong đó 1.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 11 đồng chí là Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, khai trừ Đảng 01 đồng chí Ủy Viên Trung ương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nhiều đồng chí là tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Từ năm 2013 đến nay, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý hơn 400 ngàn tỷ đồng và 18.525 ha đất, chuyển 515 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và PCTN được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và PCTN được ban hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, đi vào cuộc sống, vừa để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm, tham nhũng.

Thứ tư, công tác cán bộ; cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều đổi mới, nhất quán, rõ ràng, chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng trước đây trong công tác cán bộ; “không chạy chức, chạy

Thông tin tư liệu

quyền” đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng...

Thứ năm, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân và báo chí trong PCTN. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong PCTN, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong hành động, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Công khai kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội và cũng thể hiện sự công khai, minh bạch của Đảng, Nhà nước trong xử lý tham nhũng. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực đồng hành cùng cơ quan chức năng trong PCTN; có nhiều tin, bài về công tác PCTN, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác PCTN của Đảng, Nhà nước.

Thứ sáu, chú trọng kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PCTN, từng bước mở rộng hoạt động PCTN ra ngoài khu vực Nhà nước. Ban Chỉ đạo có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có việc vượt yêu cầu đề ra; vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc, vừa chú trọng các giải pháp căn cơ, đồng bộ, tạo bước tiến vượt bậc, toàn diện trong công tác PCTN. Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 14 Phiên họp và 06 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, sau mỗi Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tình hình thực tế đều có chuyển biến rõ rệt...

Về các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới:

Trong thời gian tới cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN ngày 25/6/2018. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: *Thứ nhất*, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng. *Thứ hai*, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang chính trị, pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, bảo đảm công tác PCTN có hiệu lực, hiệu quả. *Thứ ba*, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. *Thứ tư*, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để PCTN. *Thứ năm*, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. *Thứ sáu*, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. *Thứ bảy*, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN; tăng cường kiểm soát quyền lực, thực hành liêm chính trong các cơ quan chống tham nhũng. Từng bước tiếp tục mở rộng hoạt động PCTN ra ngoài khu vực Nhà nước một cách phù hợp, mở rộng hợp tác quốc tế về PCTN.

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI VỀ ASEAN 2018 VÀ NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO VIỆT NAM

Từ ngày 11 - 13/9/2018, Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) đã tổ chức thành công tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam), với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự Hội nghị có hơn 1.000 đại biểu quốc tế, trong đó có người đứng đầu Nhà nước, chính phủ, lãnh đạo cấp cao của 16 quốc gia, đại diện của các tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Với hơn 60 phiên họp, xoay quanh chủ đề chính, Hội nghị tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng: (i) Xác định tầm nhìn mới cho ASEAN về hội nhập khu vực; (ii) Tìm kiếm các mô hình kinh tế mới và quản trị trong kỷ nguyên số; (iii) Khởi dậy động lực và tìm kiếm mô hình kinh doanh mới cho các nước ASEAN trong thời đại công nghiệp 4.0; (iv) Cách tiếp cận mới của doanh nghiệp đối với quản trị toàn cầu và khu vực; (v) Những nội dung cụ thể về phát triển hạ tầng thông minh, đào tạo kỹ năng, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 mang tới những *lợi ích thiết thực* cho Việt Nam và khu vực.

Đối với ASEAN, Hội nghị mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp, học giả thảo luận các biện pháp để đẩy mạnh kết nối nội khối ASEAN và giữa ASEAN với thế giới thông qua kết nối số, kết nối chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng có chất lượng, đồng bộ, nông nghiệp công nghệ cao và những nội dung khác nhằm duy trì tăng trưởng năng động của các nền kinh tế ASEAN.

Đối với Việt Nam, lợi ích mà Hội nghị WEF ASEAN mang lại được thể hiện trên các mặt sau: (i) Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII về đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương với mục tiêu cao nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. (ii) Nâng cao hiểu biết, xây dựng đồng thuận chung trong các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân về Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể giúp Việt Nam tiến nhanh trong tiến trình hiện đại hóa, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước công nghiệp đi trước nếu chúng ta có cách tiếp cận hợp lý. Mặt khác, Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng làm suy giảm lợi thế cạnh tranh về lao động giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên, từ đó đặt ra yêu cầu đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững nếu không muốn bị tụt lại sâu hơn sau các nước phát triển. (iii) Thông qua Hội nghị, các nền kinh tế khu vực, các doanh nghiệp biết đến sự năng động và đổi mới của kinh tế Việt Nam, mở ra cơ hội mới để tăng cường thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0. (iv) Hội nghị cũng là cơ hội để Việt Nam nâng tầm, tạo sự đan xen lợi ích và tăng cường sự hợp tác với các đối tác, không chỉ là quốc gia mà còn là các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp lớn đi vào chiều sâu. Đến nay, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất trong khu vực Đông Nam Á mà WEF đã ký và triển khai Thỏa thuận hợp tác theo mô hình đối tác công-tư (PPP).

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2018

1. Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương có hiệu lực từ ngày 15/10. Nghị định quy định rõ nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền; chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm; không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.

2. Vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt đến 200 triệu đồng

Ngày 04/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức, có hiệu lực từ ngày 20/10/2018.

Trong đó, Nghị định quy định phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: (1) Sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. (2) Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. (3) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ

trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép. (4) Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. (5) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. (6) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

3. Tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm

Ngày 07/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực từ ngày 25/10, trong đó quy định tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

(1) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (quy định cũ tối đa 50 triệu đồng) (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

(2) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn (quy định cũ tối đa 100 triệu đồng).

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên *vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ*, thì trong trường hợp nào bị kỷ luật bằng hình thức *khai trừ*?

Trả lời: Tại khoản 3, Điều 8, Quy định 102 quy định: Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: a) Vô tổ chức, vô kỷ luật, bỏ vị trí công tác nhiều lần không có lý do chính đáng; có hành vi chống lại các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. b) Lợi dụng quyền dân chủ để bè phái, lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ gây mất đoàn kết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh hoạt. c) Trả thù người góp ý, đấu tranh, phê bình, tố cáo hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mình.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên *vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn* trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức *khiểm trách*?

Trả lời: Tại khoản 1, Điều 10, Quy định 102 quy định: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Tuyên truyền, sao chép, tán phát, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung xấu. b) Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và các phương tiện truyền thông khác, vi phạm Luật Báo chí, Luật Xuất bản và những quy định khác của Đảng và Nhà nước về phát ngôn, cung cấp thông tin, tuyên truyền, xuất bản. c) Phát ngôn hoặc cung cấp những thông tin, tài liệu, văn bản của các đề án, dự án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến. d) Không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA

Truy cập website: <http://tuyengiaokhanhhoa.vn>

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số 6 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **HỒ VĂN MỪNG**

Ban biên tập:

TRẦN VĂN THẮNG

LƯU HỒNG VÂN

PHẠM THỊ HỒNG THU

TRỊNH HOÀNG HIỆP

PHAN TẤN THANH

In 3.450 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 05/4/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2018.